

3R ทั่วโลกเขียน

R : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้
 ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำ
 กลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใน
 ธรรมชาติจากพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น
 ทอผ้า เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้
 สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่น เศษ
 กระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่เป็นกล่อง
 หรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือพลาสติกมา
 หลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือ
 เครื่องใช้อื่น ๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถ
 นำมาหลอมใช้ใหม่หรือ



3R ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ก็เพื่อลดปริมาณขยะที่
 หน่วยงานจะทำบวมกองสูงขึ้นเป็นภูเขาเลากา จน
 ไม่มีที่จะให้ทิ้งอีกแล้ว ลดมลพิษที่เล็ดลอดมา
 จากกองขยะ ไหลปนเปื้อนไปกับน้ำระบายนทิ้งสู่
 แม่น้ำลำคลอง ลดมลพิษจากการเผาขยะ ลด
 การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ผลิตรถยนต์สิ่งของ
 และลดปริมาณสารประกอบคาร์บอนจาก
 กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ขึ้นบรรดาภาค
 เพื่อจะให้ทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ และโลก
 ใบสวยงามให้รออยู่ไปอีกนานๆ ทราบจนชั่วลูกชั่ว
 หลาน



โดย
 องค์การบริหารส่วนตำบลระสีมูม
 โทร. 0-3496-2693

3R ทั่วโลกเขื่อน

วันนี้จะขอมาเชิญชวนทุกคนที่มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันด้วย กระบวนการ 3R บางคนอาจสงสัยว่า R นั้นหมายถึง R ทั้งสามที่นั่นบ้างแล้ว แต่บางคนอาจสงสัยจริงๆ อยู่ที่ว่าเค้า R สามตัวนี้มันคืออะไรกันแล้ว มันจะช่วยให้โลกเขื่อนลงได้อย่างไร

3 R คือ ?



R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่ายๆ โดยการเลิกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระจกน้ำร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางไกล ๆ ก็ควรรีใช้วิธีเดินทาง ี่จักรยาน หรือ นั่งรถโดยสารแทนการขับรถยนต์ไปเอง เป็นต้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่เพียงพอในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษจากงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษหัตถ์ ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้ว ซึ่งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย

